

20 Khoa: Cao đẳng Quốc tế

Chương trình đào tạo: Cử nhân Quản trị du lịch và khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ
(Chương trình Quốc tế)

Bằng được cấp : Cử nhân quản trị (Kinh doanh du lịch và dịch vụ)

Hệ đào tạo : 4 năm

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp :

1. Sinh viên sẽ có thể làm việc trong các khu vực tư nhân liên quan đến du lịch quốc tế và các hoạt động kinh doanh dịch vụ, tập trung vào khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, du lịch, sự kiện và sức khỏe hoặc có thể điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các kỹ năng và kiến thức thu được từ chương trình học cũng cho phép sinh viên có cơ hội kinh doanh các dịch vụ khác như hàng không, du thuyền, spa và bệnh viện.
2. Sinh viên sẽ có thể làm việc trong các khu vực tư nhân / công cộng liên quan đến du lịch và các hoạt động kinh doanh dịch vụ, tập trung vào cơ sở lưu trú khách sạn, nhà hàng, du lịch, sự kiện và sức khỏe. Các kỹ năng và kiến thức thu được từ một số khóa học cơ bản và các khóa học tự chọn trong chương trình giảng dạy sẽ cho phép sinh viên có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước như Tổng cục Du lịch Thái Lan hoặc Cục Triển lãm và Hội nghị Thái Lan (TCEB).
3. Vì sinh viên được đào tạo bằng phương pháp nghiên cứu cơ bản, cả về phương pháp tiếp cận định tính và định lượng nên sinh viên có thể ứng dụng làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc cho các công ty nghiên cứu thị trường liên quan đến khách sạn và du lịch.

Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo (PLOs) :

PLO1: Áp dụng kiến thức và hoạt động thực tiễn trong các ngành kinh doanh dịch vụ và du lịch đã chọn.

PLO2: Minh họa kiến thức và thực tiễn về quản lý và kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ đã chọn.

PLO3: Ứng dụng tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp trong các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ đã chọn.

PLO4: Thể hiện tinh thần đồng đội tốt và thể hiện vai trò (trưởng nhóm hoặc các thành viên trong nhóm) trong môi trường làm việc nhóm.

PLO5: Áp dụng tiêu chuẩn giao tiếp ở mức độ cao cho bất kỳ dự án nào liên quan đến lĩnh vực kinh doanh du lịch và dịch vụ (cách thức trình bày).

PLO6: Thể hiện khả năng đa văn hóa về giao tiếp ngôn ngữ và sự nhạy bén về văn hóa.